



A member of  MUG
a global financial group

รายงานการชี้แจงข่าวตามที่ปรากฏข่าวในสื่อต่างๆของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("**ธนาคาร**" หรือ "**ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**") ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ขอรายงานข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ เรื่องการชี้แจงข่าวตามที่ปรากฏข่าวในสื่อต่างๆ โดยมีรายละเอียดในหน้าถัดไปและหากมีความสืบหน้าประการใด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะรายงานให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านทราบต่อไป

ที่ THG 109/2567

25 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง การชี้แจงข่าวตามที่ปรากฏข่าวในสื่อต่าง ๆ และตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อต่าง ๆ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใคร่ขอเรียนชี้แจงดังนี้

1. สถานะการเป็นกรรมการบริษัทฯ

ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อต่าง ๆ ว่าศาลออกหมายจับ นายแพทย์บุญ วนาสิน ในข้อหาฉ้อโกง และฟอกเงิน รวมถึงนางจารุวรรณ วนาสิน ภรรยาของนายแพทย์บุญ และนางสาวนลิน วนาสิน บุตรสาวของนายแพทย์บุญ และนางจารุวรรณ ซึ่งนางจารุวรรณ และนางสาวนลิน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยทั้งสองท่านได้เข้ามามอบตัวต่อตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ พร้อมทั้งให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยชี้แจงว่าลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาดังกล่าวถูกปลอมแปลง

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าบริษัทฯ มิได้รับการติดต่อเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงใด ๆ จากทั้งสองท่านในกรณีที่มีข่าวการแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวในสื่อต่าง ๆ และทั้งสองท่านยังมีได้แสดงเจตจำนงลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี ทั้งนี้ จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในปัจจุบัน และตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย การที่ทั้งสองท่านถูกแจ้งข้อกล่าวหายังมิได้ส่งผลให้ทั้งสองท่านขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากข้อกล่าวหาดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย และยังไม่มีความตัดสินถึงที่สุด

ทั้งนี้ แม้ว่าทั้งสองท่านจะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แต่กรรมการทั้งสองท่านถือเป็นเพียงกรรมการในจำนวนทั้งหมด 15 ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และทั้งสองท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่มีอำนาจกระทำการใด ๆ ในนามของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถผูกพันบริษัทได้ การดำเนินงานของบริษัทฯ ยังคงดำเนินต่อไปตามปกติ และไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการดำเนินธุรกิจ หรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกรณีดังกล่าว และได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการฯ อาจพิจารณานำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการทั้งสองท่านในการดำรงตำแหน่งต่อไป

2. ชี้แจงข่าวที่เกี่ยวข้องกับนายแพทย์บุญ วนาสิน

2.1 โครงการจิณณ์ เวลบีอิง เคนันต์

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงกรณีที่มีสื่อบางแห่งนำเสนอว่า นายแพทย์บุญ วนาสิน ได้นำเงินส่วนตัวเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการ “จิณณ์ เวลบีอิง เคนันต์” ร่วมกับบริษัทฯ ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง การลงทุนในโครงการ “จิณณ์ เวลบีอิง เคนันต์” นั้น เป็นการลงทุนของบริษัทฯ ธนบุรี เวลบีอิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ

ถือหุ้นเกือบทั้งหมดในบริษัทย่อยดังกล่าวมาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ การลงทุนในโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559 และบริษัทฯ ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ทุกครั้ง รวมถึง ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

2.2 ธุรกิจทางการแพทย์ 5 โครงการ

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการชักชวนนักลงทุนของนายแพทย์บุญ วนาสิน ในธุรกิจทางการแพทย์ 5 โครงการ ได้แก่

- (1) โครงการสร้างศูนย์มะเร็งย่านปิ่นเกล้า
- (2) โครงการเวลเนสเซ็นเตอร์ ย่านพระราม 3 ริมน้ำเจ้าพระยา
- (3) โครงการโรงพยาบาลในลาว 3 แห่ง
- (4) โครงการเข้าร่วมทุนกับโรงพยาบาลในเวียดนาม
- (5) โครงการสร้าง Medical intelligence

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าการชักชวนนักลงทุนต่าง ๆ ให้เข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ ข้างต้นนั้น เป็นการดำเนินการโดยนายแพทย์บุญ วนาสิน แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

2.3 ศูนย์มะเร็งย่านปิ่นเกล้า และแผนการสร้างโรงพยาบาลในเวียดนาม

โครงการที่บริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องในช่วงแรก ได้แก่

(ก) การเข้าทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) สำหรับโครงการร่วมทุนในการสร้างศูนย์มะเร็ง ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร และศูนย์ดูแลสุขภาพองค์รวม ย่านปิ่นเกล้า

(ข) เป็นการศึกษาศาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงพยาบาลในนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ทั้งสองโครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาเบื้องต้น และการลงนามในบันทึกความเข้าใจเท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาแผนความเป็นไปได้ของโครงการทั้งสองอย่างละเอียดแล้ว และตัดสินใจไม่ดำเนินการลงทุนในทั้งสองโครงการ

การให้ข่าวเกี่ยวกับโครงการทั้งสองดังกล่าวเป็นการให้ข่าวโดยนายแพทย์บุญ วนาสิน เอง ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการให้ข่าวดังกล่าวแต่อย่างใด และต่อมาบริษัทฯ ได้มีหนังสือชี้แจงต่อสื่อมวลชนต่าง ๆ ว่า นายแพทย์บุญ วนาสิน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 และปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอให้ความมั่นใจกับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกฝ่าย ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ขอให้นักลงทุนโปรดใช้ความระมัดระวังในการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้ออกโดยบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ และควรตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าวก่อนนำไปใช้ในการตัดสินใจลงทุน

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือความคืบหน้าใด ๆ บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และนักลงทุนทราบโดยทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- ลงลายมือชื่อ -

(นางสาวณัฐธกานต์ จิตติณพัฒน์)

เลขานุการบริษัท